

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU  
XÂY DỰNG BẾN TRE**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **11** /2022/CBTT-VXB  
"V/v giải trình BCTC năm  
2021 đã được kiểm toán."

Bến Tre, ngày 10 tháng 05 năm 2022



Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Nhà nước;

**1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre**

- Mã chứng khoán: VXB
- Địa chỉ trụ sở chính: 207D Nguyễn Đình Chiểu, xã Phú Hưng, Tp. Bến Tre
- Điện thoại: (0275) 3822 315
- Fax: (0275) 3822 319
- Người thực hiện công bố thông tin: **PHẠM ĐỨC THẮNG** – Chức vụ: **Giám đốc**

**2. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre (sau đây gọi tắt là Công ty) giải trình về việc Kiểm toán từ chối ý kiến về Báo cáo tài chính năm 2021. Lý do như sau:**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Nghị quyết của Ban Kiểm soát Công ty đã tiến hành ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt nam – Chi nhánh Cần Thơ (Đơn vị kiểm toán được phê duyệt kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty từ năm 2018 đến nay).- Trong quá trình thực hiện kiểm toán, hai bên đã tiến hành phối hợp và thực hiện các việc kiểm toán tại đơn vị. Kết quả: Báo cáo bán niên năm 2021 (báo cáo 6 tháng năm 2021) đã được phát hành đúng thời hạn và thống nhất ý kiến.

Tuy nhiên, khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt nam – Chi nhánh Cần Thơ đã từ chối đưa ý kiến. Về việc này, Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre xin giải trình như sau:

➢ Báo cáo tài chính năm 2021 được lập phản ánh trung thực và hợp lý với tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty tại thời điểm lập báo cáo. Trong việc lập Báo cáo tài chính Ban Giám đốc Công ty đã:

+ Chọn lựa các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán.

+ Thực hiện các xét đoán và các ước tính một cách hợp lý và thận trọng.

+ Nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dụng cho Công ty và tất cả các sai lệch trọng yếu đã được trình bày và giải thích trong Báo cáo tài chính.

+ Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục.

+ Thiết lập và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu nhằm hạn chế rủi ro có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Vì vậy, Công ty khẳng định các nghiệp vụ kế toán của Công ty là trung thực, hợp lý và hợp lệ. Các nghiệp vụ đều có đầy đủ chứng từ, tài liệu kèm theo.

➤ Về ý kiến từ chối đưa ra ý kiến đối với việc cung cấp thư xác nhận số dư khoản phải thu khách hàng, người mua trả tiền trước, phải trả người bán, trả trước cho người bán, phải thu ngắn hạn khác, phải thu dài hạn khác và phải trả ngắn hạn khác:

+ Sau khi tiến hành rà soát số liệu, Công ty nhận thấy số liệu công nợ đều được kết chuyển số dư từ năm 2020 và không có phát sinh mới trong năm 2021, tại thời điểm 31/12/2020 các số liệu công nợ này được đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt nam – Chi nhánh Cần Thơ chấp nhận. Do đó, Công ty đã đề nghị lấy số liệu xác nhận đối với các khoản không có phát sinh đã được đơn vị kiểm toán chấp nhận của tại thời điểm lập Báo cáo tài chính kiểm toán 2020 và cung cấp đầy đủ xác nhận đối với các khoản có phát sinh trong năm 2021.

➤ Về ý kiến từ chối đưa ra ý kiến đối với hợp đồng mua bán nợ số 01/2020/VXB-MANHQUANG ngày 01/12/2021:

+ Đây là nghiệp vụ phát sinh trong năm 2021 và Ban Giám đốc đã trình Hội đồng quản trị phê duyệt đề xuất. Tuy nhiên, 03 người đại diện phần vốn nhà nước là thành viên Hội đồng quản trị chậm nhận được ý kiến phê chuẩn của SCIC ban hành nghị quyết. Do đó, Ban Giám đốc phải thực hiện mua lại khoản bán nợ này cùng cam kết hoàn trả gần 4 tỷ của công ty TNHH Mạnh Quang và hạch toán lại đúng và đủ theo chế độ kế toán vào thời điểm 28/02/2022. Điều này Công ty đã giải trình đầy đủ với đoàn kiểm toán và công bố thông tin.

➤ Ngoài ra, với mong muốn làm rõ và minh bạch thông tin tài chính đúng quy định, Ban Giám đốc đã bổ sung nội dung “Công bố các thông tin tài chính quan trọng” được nêu tại mục số 07, trang 03, phần Báo cáo của Giám đốc. Tại đây, Giám đốc đưa ra các thông tin tài chính rất lớn, trọng yếu do Ban Giám đốc mới đã tổ chức rà soát, kiểm tra mà Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt nam – Chi nhánh Cần Thơ đã bỏ qua từ các năm tài chính trước đây.

Trên đây là giải trình của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre. Kính mong Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ủng hộ việc làm rõ thông tin minh bạch cho thị trường. UBCKNN làm rõ trách nhiệm của các công ty kiểm toán trong việc tôn trọng báo cáo tài chính của công ty lập và trách nhiệm đưa ra ý kiến kiểm toán.



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/05/2022 tại đường dẫn <http://vlxdbentre.com/quan-he-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

